

มติการประชุม
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๑๑(๒/๒๕๖๒)
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑ ชั้น ๖
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ รายงานการรับรองผลการสำเร็จการศึกษา ราย นางสาววรรณวี วงค์ชมพู

สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับหนังสือจากนางสาววรรณวี วงค์ชมพู เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อนุมัติการสำเร็จการศึกษา โดยมีใจความสำคัญว่า “ด้วยข้าพเจ้านางสาววรรณวี วงค์ชมพู เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ซึ่งเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสอบแข่งขันได้บรรจุเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่เนื่องด้วยหนังสือรับรองคุณวุฒิและปริญญาบัตรวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาคือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ (วันอนุมัติปริญญา) จึงทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และทำให้ขาดโอกาสในการเข้ารับราชการดังกล่าว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจารณารับรองการจบการศึกษาของข้าพเจ้า ว่าได้สำเร็จการศึกษาก่อน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จริง”

มหาวิทยาลัยได้เสนอที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติ

๑. อนุมัติรับรองให้ นางสาววรรณวี วงค์ชมพู สำเร็จการศึกษาวินาที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค ดังปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา ตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติรับรองวันสำเร็จการศึกษา ราย นางสาววรรณวี วงค์ชมพู เสนอประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลงนาม และแจ้งนางสาววรรณวี วงค์ชมพู และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๔๔/๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการและให้กลับเข้ารับราชการ ซึ่งมีใจความสำคัญว่า “ยกเลิกคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ๔๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และให้นางสาววรรณวี วงค์ชมพู กลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง และสังกัดเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นเสมือนว่ามีได้ออกจากราชการ

จึงเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์)
เลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา